



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กับ
เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โดย อาจารย์ ดร.สัททยา สิทธิวิเศษ ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๘ หมู่ที่ ๔ บ้านหาดทรายขาว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ๒๓๑๗๐ โดย นายยุทธศักดิ์ รัตนพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตราด

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งกันและกันด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

๑. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๒. ร่วมกันออกแบบและพัฒนาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน

๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน

๔. เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด จะทำหน้าที่ดูแลแนะนำนักศึกษาผู้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องรีบแจ้งทางนักศึกษาและทางคณะฯ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา

ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ที่ประสงค์จะร่วมมือกัน เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการแสดงเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(อาจารย์ ดร.สัททยา สิทธิวิเศษ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(นายยุทธศักดิ์ รัตนพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

(อาจารย์มณี จำปาแพง)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(นางสาวเครือวัลย์ รัตนพงษ์)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา